



ข่าวประจำวัน พุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2560

### “อภิรติ” ดึงต่างชาติซื้อข้าวไทย ลงนาม MOU ซื้อทันที 8.4 หมื่นตัน

“อภิรติ” เป็นประธานลงนาม MOU ซื้อข้าว 8.4 หมื่นตัน ส่วนการเจรจาจับคู่ธุรกิจคาดภายใน 1 ปีจะตกลงกันได้ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท เผยยังได้เดินหน้าทำตลาดข้าวสีด้วย ระบุปีนี้ส่งออกข้าวมีโอกาสทำได้ถึง 11 ล้านตันแน่

นางอภิรติ ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 ว่า ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการลงนามความตกลง (MOU) ระหว่างผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศ ได้แก่ ฮองกง และฟิลิปปินส์ กับผู้ประกอบการไทย จำนวน 8 ฉบับ ปริมาณข้าวที่ซื้อขายรวม 84,000 ตัน ซึ่งคำสั่งซื้อที่มีนี้จะส่งผลต่อราคาข้าวฤดูกาลใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดที่จะปรับตัวสูงขึ้น

ส่วนการเจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ระหว่างผู้ซื้อ ผู้นำเข้ากว่า 200 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก เช่น จีน ฮองกง แคนาดา สหรัฐฯ ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง อาเซียน กับผู้ประกอบการไทยกว่า 100 ราย คาดว่าจะมีการเจรจาซื้อขายกันภายใน 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท

นางอภิรติกล่าวว่า กระทรวงฯ ได้เร่งขยายตลาดข้าวสี ได้แก่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิดำ (หอมนิล) และข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยได้จัดให้มีการลงนาม MOU ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด บริษัท Universal Rice จำกัด บริษัท Asia Golden Rice จำกัด และบริษัท Thai Ha จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันผลิตและทำตลาด ซึ่งจะเริ่มใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ และยังได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกสำรวจความต้องการ และวางแผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และคุณประโยชน์ของข้าวสีด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้าว ข้าวสี และนวัตกรรมข้าวของไทย การสาธิตการประกอบอาหารจากข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว การชิมข้าวไทยจากผลิตภัณฑ์อาหาร Ready to Cook และ Ready to Eat ที่ได้ตรารับรอง Thai SELECT และการนำผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการสินค้าข้าว ได้แก่ บริษัท โรงสีข้าวทวีพัฒนา จำกัด จังหวัดนครปฐม และกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของไทย

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลได้มีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือ และการหาตลาดรองรับของกระทรวงพาณิชย์ โดยล่าสุดบังกลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับไทย 1.5 แสนตัน และในปีนี่ยังมั่นใจว่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ปริมาณ 11 ล้านตัน ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ (ผู้จัดการออนไลน์ 31102560)